

ทัศนคติของพยาธิแพทย์รุ่นใหม่ต่อการตรวจศพ

เสาวณีย์ เย็นฤดี *

ในปัจจุบันแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาพยาธิวิทยา ในประเทศไทยลดลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่น่าชื่นชมของงานบางส่วนที่ต้องประสบในฐานะพยาธิแพทย์ ได้มีการศึกษาทัศนคติของพยาธิแพทย์ที่กำลังรับการฝึกอบรมทางพยาธิวิทยา ในสถาบันต่าง ๆ ของอังกฤษ (J. Pathol 166 : 413-5, 1992) โดยสอบถามสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจศพ ซึ่งจะขอนำบางส่วนของการศึกษาดังกล่าวเสนอ มีพยาธิแพทย์ 68 คนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างสมบูรณ์สรุปแล้วส่วนรวมยังมีความเห็นว่าการตรวจศพยังเป็นงานส่วนหนึ่งที่สำคัญของพยาธิแพทย์ การสอนการตรวจศพแก่นักศึกษาแพทย์ยังมีคุณค่าในการให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์และการตรวจศพมีบทบาทสำคัญต่อการตรวจสอบการทำงานของแพทย์ทางด้านคลินิก โดยส่วนรวมยังมีความเห็นว่าการตรวจศพเป็นการเพิ่มความรู้ทางพยาธิวิทยา พยาธิแพทย์เหล่านี้มีความเห็นในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น เทคนิคสมัยใหม่ และวิทยาการที่ก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ความจำเป็นในการตรวจศพลดลง ขณะเดียวกันพยาธิแพทย์เหล่านี้มีความเห็นว่า ไม่ได้รับคำแนะนำและการฝึกอบรมในการตรวจศพที่เพียงพอ พยาธิแพทย์ส่วนหนึ่งมีความพึงพอใจต่อการตรวจศพอย่างมาก ส่วนใหญ่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งมีความพึงพอใจในการทำงานเช่นนี้เพียงเล็กน้อย บางส่วนของพยาธิแพทย์ไม่แสดงความรู้สึกที่แจ่มชัดต่องานชิ้นนี้ ส่วนน้อยมีความไม่พอใจ

โดยทั่วไปอัตราการตรวจศพในสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ลดลง พยาธิแพทย์มีความพึงพอใจในการทำงานด้านศัลยพยาธิ หรือการค้นคว้าวิจัยมากกว่า แต่พยาธิแพทย์รุ่นใหม่ยังมีความเห็นว่าการตรวจศพเป็นงานที่สำคัญและช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านพยาธิวิทยา

แพทย์ที่มีอาวุโสสูงในกลุ่มพยาธิแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อความเห็นที่เทคนิค และวิทยาการที่ก้าวหน้าทำให้ความจำเป็นในการตรวจศพลดลงประการนี้อาจเนื่องมาจากการตรวจศพโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่ามาก ทั้งนี้ แพทย์เหล่านี้ส่วนหนึ่งมีความพึงพอใจการตรวจศพค่อนข้างน้อย ความสนใจของแพทย์ทางคลินิกต่อการตรวจศพมีอิทธิพลต่อทัศนคติในการตรวจศพของพยาธิแพทย์เหล่านี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความเข้าใจอันดีระหว่างพยาธิแพทย์และแพทย์คลินิก ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งผลให้พยาธิแพทย์มีความกระตือรือร้นในการทำงานชิ้นนี้เช่นกัน

กล่าวโดยสรุปแล้วการตรวจศพยังมีความสำคัญในสายตาของพยาธิแพทย์รุ่นใหม่ ยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคนิคและวิทยาการทางคลินิกอย่างมาก จากบทความดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลบางส่วนที่จะช่วยในการส่งเสริมให้มีแพทย์เข้ารับการอบรมเฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาไม่ลดลงมากกว่าในปัจจุบัน ถ้าแพทย์ทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันเดียวกันให้ความร่วมมือร่วมกัน